

Số: /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên

Thực hiện Công văn số 1853/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/8/2021 của Sở Nội vụ về việc rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, Văn phòng UBND tỉnh rà soát báo cáo thực trạng như sau:

I. Đặc điểm tình hình

- Tên cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày thành lập: Ngày 01/7/1989.
- Trụ sở: Tại số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

1. Văn phòng UBND tỉnh (*sau đây viết tắt là Văn phòng*) là cơ quan thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; Kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối công Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, hiện có Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 11 đơn vị hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (*Trung tâm Công báo và Tin học*). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 89; trong đó: Văn phòng UBND tỉnh 60 cán bộ, công chức (*bao gồm cả Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh*), 14 lao động hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và 15 viên chức sự nghiệp thuộc Trung tâm Công báo và Tin học.

II. Đánh giá

1. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên:

Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng đã thường xuyên quan tâm đến lực lượng cán bộ trẻ của cơ quan, xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức của thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện học tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, cộng đồng, đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, phát

triển nhân cách và nâng cao năng lực công tác trong đoàn viên, thanh niên.

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh hiện có 17 công chức, viên chức và người lao động trẻ trong độ tuổi thanh niên đều là đảng viên (*13 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị*), 03 đoàn viên cùng tham gia sinh hoạt đoàn. Do vậy, những vấn đề có liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên do Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Chi đoàn thanh niên của cơ quan thực hiện.

Hiện nay theo chức năng nhiệm vụ được giao Văn phòng UBND tỉnh phân công công chức theo dõi công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Phòng Nội chính; đối với việc theo dõi, phụ trách công tác thanh niên trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh, hiện không có công chức được phân công theo dõi quản lý Nhà nước về thanh niên. Để lãnh đạo công tác thanh niên tại Văn phòng, Chánh Văn phòng giao Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi, tham mưu các vấn đề có liên quan đến công tác thanh niên; cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy đã phân công 01 Ủy viên trong Ban chấp hành theo dõi, chỉ đạo trực tiếp công tác Đoàn và phong trào thanh niên của cơ quan. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và thủ trưởng cơ quan, công tác thanh niên và phong trào Đoàn Thanh niên đã bám sát nội dung đề tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào đoàn và công tác thanh niên một cách nghiêm túc; tạo điều kiện thuận lợi để Chi đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, thể hiện tính xung kích trong các hoạt động của thanh niên nhằm nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ nhiệm vụ và có nhiều hoạt động ý nghĩa phù hợp với sự phát triển thanh niên, điều kiện công tác; thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao nhận thức và hành động về vai trò của tổ chức Đoàn và vai trò của thanh niên trong cơ quan và trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh luôn được đánh giá, xếp loại chất lượng đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo chức năng quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh: Thông qua các buổi họp cơ quan các hoạt động của Đoàn Thanh niên, lãnh đạo Văn phòng đã lồng ghép việc tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh niên và các văn bản pháp luật liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu như quyền và nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên trong các lĩnh vực học tập, lao động bảo vệ Tổ quốc, vui chơi giải trí, văn nghệ thể thao... Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với thanh niên và công tác thanh niên; giáo dục thanh niên trong cơ quan về lòng yêu nước có đạo đức nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, có ý chí vươn lên, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chú trọng quan tâm đến đội ngũ công chức trẻ (*trong độ tuổi thanh niên*) về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị và quy hoạch dự nguồn cao hơn để phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ thanh niên trong cơ quan.

III. Kiến nghị, đề xuất

- Trong giai đoạn các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy thì việc bố trí công chức theo dõi về công tác thanh niên ở các sở, ban, ngành của tỉnh là không phù hợp; tuy nhiên để thực hiện công tác thanh niên sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thì cũng cần tính toán hết sức khoa học; nên chẳng thực hiện phân công kiêm nhiệm nhưng có phụ cấp trách nhiệm để đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

- Cần ban hành tiêu chuẩn, điều kiện đối với công chức được phân công theo dõi, phụ trách công tác thanh niên ở các cơ quan, địa phương của tỉnh.

Trên đây là báo cáo rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Văn phòng UBND tỉnh./

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- VPUB: Ban Thường vụ Đảng uỷ; CVP, PCVP; Phòng Nội chính; Chi đoàn; CBTH;
- Lưu: VT, HCTC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Xuân Duệ